

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมอินทผลัม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

.....

๑. แจ้งเรื่อง กำหนดการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคมที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้หารือกับฝ่ายวิชาการและผู้แทนของแต่ละสาขาวิชาในการสอบสัมภาษณ์ กรณีที่สาขาวิชามีจำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยสามารถเปิดห้องเรียนได้ ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการรับสมัครจนถึงวันที่เปิดภาคการศึกษาของภาค กศ.ปช.

มติที่ประชุม รับทราบ กำหนดการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สาขาวิชาที่มีจำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยสามารถเปิดห้องเรียนได้ ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการรับสมัครจนถึงวันที่เปิดภาคการศึกษาของภาค กศ.ปช.

๒. แจ้งเรื่อง ปฏิทินวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ จะเปิดภาคการศึกษาในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ทำหนังสือแจ้งไปยังคณะต่างๆ ทราบแล้ว ส่วนกรณีที่เป็นนักศึกษาตกค้างและที่จะต้องเปิดกรณีพิเศษให้นักศึกษายื่นคำร้องที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้เลย

มติที่ประชุม รับทราบ ปฏิทินวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐

๓. แจ้งเรื่อง การสรุปจำนวนแผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (สืบเนื่องจากวาระที่ ๓.๒) จากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งสาขาวิชาที่มีจำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยสามารถเปิดห้องเรียนได้ ให้มาลงชื่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไว้ก่อน เพื่อขออนุญาตอธิการบดีและออกประกาศมหาวิทยาลัยให้มาดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ การสรุปจำนวนแผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมาลงชื่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไว้ก่อน เพื่อขออนุญาตอธิการบดีและออกประกาศมหาวิทยาลัยให้มาดำเนินการต่อไป

๔. แจ้งเรื่อง หลักสูตรที่ผ่านการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ซึ่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะอัปโหลดขึ้นหน้าเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลนำไปใช้ได้

มติที่ประชุม รับทราบ หลักสูตรที่ผ่านการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕)

๕. แจ้งเรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งมีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/๓๙๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/๑๓๑๓๙ ลงวันที่ ๒๔

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง การรับรองปริญญา ได้ที่เว็บไซต์สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ได้ที่ เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th

มติที่ประชุม รับทราบ การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙

๖. แจ้งเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๑ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์การจองคูหา ในแบบตอบรับการเข้าร่วมนิทรรศการหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๔๒๘ ๒๐๒๒ , ๐ ๗๔๕๕ ๘๙๕๙ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มติที่ประชุม รับทราบ การขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๑

๗. แจ้งเรื่อง การจัดงาน China Education Fair ครั้งที่ ๑ ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งแจ้งว่าบริษัท Feizhi Events จำกัด ร่วมกัน กำหนดจัดงาน China Education Fair ครั้งที่ ๑ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติเมืองเซี่ยเหมิน (Xiamen International Exhibition and Convention Center) ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

มติที่ประชุม รับทราบ การจัดงาน China Education Fair ครั้งที่ ๑ ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

๘. แจ้งเรื่อง การดำเนินการกรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าช้อน ซึ่งในการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา พบว่าสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งไม่สามารถนำเข้าข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรในระบบ CHE QA Online ของสถาบันอุดมศึกษาได้ เนื่องจากมีรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าช้อน กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้งนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่พบการเข้าช้อน ของอาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งตรงกับข้อมูลในระบบ CHE QA Online ของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

มติที่ประชุม รับทราบ การดำเนินการกรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าช้อน โดยไม่พบการเข้าช้อน ของอาจารย์ประจำหลักสูตร

๙. พิจารณานุมัติสำเร็จการศึกษา ซึ่งในครั้งนี้มีนักศึกษา ทั้งภาคปกติและภาค กศ.ปช. ขอยื่นความประสงค์ ขอสำเร็จการศึกษาจำนวน ๓๕๕ คน

มติที่ประชุม อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๓๕๕ คน พร้อมทั้งมอบนายทะเบียนตรวจสอบข้อมูล โดยละเอียดอีกครั้ง ก่อนนำเข้าสู่สภาวิชาการต่อไป ในกรณีที่มิมีนักศึกษาตกค้างในการขอแก้ไขผลการเรียน I ให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการส่งผลการเรียนแก้ I มายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อจะได้ดำเนินการประชุมแบบหนังสือเวียนเพิ่มเติมจากการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ต่อไป

๑๐. พิจารณาแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ในรายวิชา EDRE๑๐๑ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ของอาจารย์นพวรรณ จำนวน)

มติที่ประชุม อนุญาตให้มีการแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ในรายวิชา EDRE๑๐๑ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จำนวน ๑ คน คือ นางสาวบุญนุช จรลี รหัสนักศึกษา ๕๗๑๑๐๓๐๓๗๒๒๔ จากผลการเรียน D+ เปลี่ยนเป็น C

๑๑. พิจารณาแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ในรายวิชา EDEN๑๒๐ การประเมินผลและแบบทดสอบสำหรับครูภาษาอังกฤษ (ของนางสาวลดา เมืองนาค)

มติที่ประชุม ไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขผลการเรียนของนางสาวลดา เมืองนาค นักศึกษาสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ในรายวิชา EDEN๑๒๐ การประเมินผลและแบบทดสอบสำหรับครูภาษาอังกฤษ เนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๔ การวัดผล การประเมินผลการศึกษา และการให้เกียรตินิยม พร้อมทั้งให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใหม่ ในภาคฤดูร้อน/๒๕๕๙

๑๒. พิจารณาขอรับรองประมาณสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร/สาขาใหม่ของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยว โดยใช้ศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตรเดิม

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการยกร่างหลักสูตร พร้อมทั้งให้ทางสาขาวิชาสำรวจความต้องการในการ เข้าศึกษา ก่อนจะอนุญาตงบประมาณในการวิพากษ์หลักสูตรต่อไป

๑๓. พิจารณาขออนุญาตปิดหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเรียนติดต่อกัน เกิน ๒ ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทั้งนี้ยังมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา แต่คาดว่าจะสำเร็จ การศึกษาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้มีการปิดหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แต่ต้องไม่มี นักศึกษาตกค้างอยู่เหลืออยู่ หากยังคงมีนักศึกษาตกค้างอยู่ให้ชะลอการปิดหลักสูตรไว้ก่อน

๑๔. พิจารณาขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจพิจารณาเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ๒๐๑๗ Student Exchange Fair เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่พร้อมจะรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก VUW โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและเปิดโอกาสให้นักศึกษานิวซีแลนด์ที่สนใจไปศึกษา ในต่างประเทศได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ความเป็นอยู่ และข้อมูลต่างๆ

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ๒๐๑๗ Student Exchange Fair โดยมอบหลักสูตร/ สาขาวิชาพิจารณาความพร้อมในการดำเนินการและงบประมาณ

๑๕. พิจารณาการแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี (๕ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐) เป็นหลักสูตรที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งกลับมาเพื่อให้หลักสูตรสาขาวิชาได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล ซึ่งทางสาขาวิชาได้ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้มีการแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี (๕ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐) พร้อมทั้งมอบงานหลักสูตรส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูให้คณะครุศาสตร์ตรวจสอบก่อนเสนอเข้าสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๑๖. พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น ที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ไขแล้วให้นำกลับเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการอีกครั้ง ซึ่งสาขาวิชาได้ปรับแก้ไขข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว สำหรับเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการขั้นตอนการขอเปิดหลักสูตร หากทางหลักสูตรพลศึกษาดำเนินการทันตามระยะเวลา มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ ๓ (ถ้ามี) แต่ถ้าไม่ทันจะต้องเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) พร้อมทั้งให้เสนอเข้าสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๑๗. พิจารณาเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนนักศึกษา ภาค กศ.ปช. และคืนเงินการขึ้นทะเบียนกรณีหลักสูตรเปิดหมู่เรียนไม่ได้ เนื่องจากระบบรับเข้านักศึกษา ภาค กศ.ปช. ได้จัดระบบการรับสมัครตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว มีจำนวนผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ขึ้นทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน ๒๒๓ คน และมีจำนวนหมู่เรียนที่นักศึกษาต้องการสมัครเข้าเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์การเปิดหมู่เรียนจำนวนมาก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยและสาขาวิชาต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติมจนถึงวันเปิดภาคเรียนของภาค กศ.ปช. ที่ ๑/๒๕๖๐ หากเปิดหมู่เรียนไม่ได้ตามเกณฑ์

มติที่ประชุม เห็นชอบ เกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนนักศึกษา ภาค กศ.ปช. และคืนเงินการขึ้นทะเบียนกรณีหลักสูตรเปิดหมู่เรียนไม่ได้ ส่วนกรณีที่มีจำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์การเปิดหมู่เรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะนำเสนอเข้าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

๑๘. พิจารณารายชื่อนักศึกษาที่มีเวลาเรียนตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ โดยต้องมีการกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อนักศึกษาที่มีเวลาเรียนตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ตามระยะเวลาในปฏิทินวิชาการ และอาจารย์ผู้สอนต้องส่งรายชื่อนักศึกษามายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไม่เกินสัปดาห์ที่ ๑๒ พร้อมทั้งให้เพิ่มความในปฏิทินวิชาการในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๖๐

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้นักศึกษาที่มีเวลาเรียนตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา โดยให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนเป็น I ไว้ก่อน ทั้งนี้ให้ถือมตินี้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป

๑๙. พิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐) จำนวน ๑ คน จากเดิมเป็น นางสาวนารีวรรณ เขียววาสน์ เปลี่ยนเป็น นายภาณุวัชร นิรานนท์

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐) จำนวน ๑ คน จากเดิมเป็น นางสาวนารีวรรณ เขียววาสน์ เปลี่ยนเป็น นายภาณุวัชร นิรานนท์

๒๐. แจ้งเรื่อง รายงานการสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเกิดความเข้าใจผิดเรื่องการรวมห้องสอบในกรณีที่มีนักศึกษาจำนวนน้อยต่อหนึ่งห้องเรียน จึงขอให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดห้องสอบแยกกัน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและเกิดความเข้าใจผิด ส่วนการจัดห้องสอบของอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตึก ๔) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะจัดจำนวนนักศึกษาไม่เกินจำนวนโต๊ะขาที่มีอยู่

มติที่ประชุม รับทราบ การรายงานการสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ พร้อมทั้งให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดห้องสอบแยกกัน

๒๑. พิจารณาขอเชิญชวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สังกัดในคณะต่างๆ ส่งแบบสำรวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรภายนอก เพื่อจัดข้อมูลวางแผนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเข้ามาเรียนในสาขาวิชาเพิ่มเติม

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเชิญชวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สังกัดในคณะต่างๆ ส่งแบบสำรวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรภายนอก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวาพร ชันฉนีก)
เลขานุการคณะกรรมการวิชาการ